



ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ขยายทอดตลาดอาคารบ้านพักหัวหน้าสถานีตำรวจ (หลังเก่า) ของ สถานีตำรวจภูธรชะเมา (ครั้งที่ ๔)

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะขายทอดตลาดอาคารบ้านพักหัวหน้าสถานีตำรวจ (หลังเก่า) ของ สถานีตำรวจภูธรชะเมา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง (ครั้งที่ ๔) โดยเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้-

๑. ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาให้มาติดต่อขอทราบรายละเอียด และลงชื่อไว้กับทางราชการ ในวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ งาน ๔ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแสดงหลักฐานใบทะเบียนการค้าของกรมสรรพากรและหนังสือรับรองของสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท ทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงจะมีสิทธิเข้าเสนอราคา

๒. ผู้เสนอราคาได้ จะต้องชำระเงินสดตามราคาที่เสนอต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดทันที โดยส่งมอบเงินให้กับเจ้าหน้าที่การเงินของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

๓. ผู้เสนอราคาได้ จะต้องทำการรื้อถอนอาคารดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ภายในกำหนด ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากทางราชการ หากไม่ทำการรื้อถอนไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด จะถูกปรับวันละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)


๔. ในการขายทอดตลาดครั้งนี้ ถือว่าผู้เสนอราคา ได้เห็นประจักษ์แจ้งถึงสภาพสิ่งของที่ขายทอดตลาดตลอดจนความชำรุดเสียหายด้วย ทางราชการจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีก ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๕. ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิ ที่จะของดขายได้ เมื่อเห็นว่าราคาที่เสนอต่ำกว่าราคาที่ทางราชการกำหนด

๖. การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างครั้งนี้ จะทำการขายทอดตลาดตามวิธีขายทอดตลาดตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙-๕๑๗

จึงประกาศให้ผู้มีความประสงค์จะเสนอราคาการขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวทราบโดยทั่วกันและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งาน ๔ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๓๔ ๑๐๓๗ ในวันเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonsipolice.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

พลตำรวจตรี 
(ฐากร เนตรพุกกณะ)

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อาคารบ้านพักหัวหน้าสถานีตำรวจ (หลังเก่า) ของ สภ.ชะเมา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
แสดงราคากลางในการรื้อถอน
ของ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	รายการ	อายุการใช้งาน	ราคาได้มา	ค่าวัสดุ ขาย ทอดตลาด	ค่ารื้อถอน	ราคา ประเมิน ขั้นต่ำ	หมายเหตุ
๑	อาคารบ้านพักหัวหน้า สถานีตำรวจ (หลังเก่า)	๕๙ ปี	๖๐,๐๐๐.-	-	-	๒,๑๐๐.-	

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.

(เกียรติศักดิ์ บัวมาก)

สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช